

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๕๖๕๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิศราพงศ์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นการตรวจราชการฯ จำนวน ๖ หน้า
๒. แบบรายงานการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ หน้า

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๒ กลุ่มประเด็นที่สำคัญ คือ การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๖ เรื่อง และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมหารือผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๖ อาคารรัฐสภา ๒ จำนวน ๖ เรื่อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการทราบผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ของสำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด สบ. ตามแบบรายงานฯ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา เตรีตน์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐/มท ๕๐๔๕๙

“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
๑. ๑.๑	<p>การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย</p> <p>การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อสรุปปัญหาที่สำคัญในการดำเนินงาน และถอดบทเรียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปอย่างไร - จังหวัดได้จัดทำแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งเป็นปัจจัยเรื่อง คน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มากขึ้น อย่างไร - ขอให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมาที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และจังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องใด 	- ทุกจังหวัด
๑.๒	<p>การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายัยหนาว/ภัยแล้ง/วาตภัยและสาธารณภัยอื่นๆ</p> <p>๑. ปัญหายัยหนาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้สำรวจจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนชรา คนพิการ เด็ก สตรีมีครรภ์และผู้ด้อยโอกาส ข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่เกิดปัญหายัยหนาวว่ามีจำนวนกี่แห่ง คิดเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าไร รวมทั้งความเสียหายมีด้านใดบ้าง (ขอให้สรุปสถานการณ์ในภาพรวม) - จังหวัดได้บูรณาการการทำงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนเครื่องกันหนาวในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างไรบ้าง - ขอให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมาที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และจังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอะไรบ้าง - จังหวัดได้มีแนวทางในการส่งเสริมกลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนในการจัดหาเครื่องกันหนาว หรือนำกลุ่มเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร 	- จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
	<p>๒. ปัญหาภัยแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้จัดทำข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ว่ามีจำนวนกี่แห่ง คิดเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าไร รวมทั้งความเสียหายมีด้านใดบ้าง (ขอให้สรุปสถานการณ์ในภาพรวม) - จังหวัดได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือฟื้นฟูตามนโยบาย 2P2R ในเรื่องของการจัดหาอุปโภคบริโภค/การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร/การสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง/การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย/การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อมิให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนซ้ำเติมอีก/การสร้างความเข้าใจในความห่วงใยต่อปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ตาม นส.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๕๓๘๑ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ <p>อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างไรบ้าง - จังหวัดมีแผนงานในระยะยาวที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดให้มีความยั่งยืนในอนาคตอย่างไรบ้าง - ขอให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมาที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และจังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอะไรบ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ๒๐ จังหวัด - นส.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๕๓๘๑ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕
๑.๓	<p>โครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเตรียมพื้นที่ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกแกนนำหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯ - การคัดเลือกครอบครัวพัฒนาเข้าร่วมโครงการฯ - การกำหนดกิจกรรมสัปดาห์ดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๒. การเตรียมการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการฯ <ul style="list-style-type: none"> - การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - การทบทวนคำสั่งในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับจังหวัด/อำเภอ - การสนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้แก่ทีมปฏิบัติการทุกระดับ - การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ - การจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 	- ทุกจังหวัด

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
	<p>๓. การประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายก่อนดำเนินโครงการฯ</p> <p>๔. จังหวัดสามารถนำแผนงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC การทำบัญชีครัวเรือน มาผนวกเข้ากับโครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้หรือไม่อย่างไร</p>	
๑.๔	<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อสรุปปัญหาที่สำคัญในการดำเนินงาน และถอดบทเรียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปอย่างไร - จังหวัดได้วิเคราะห์สภาพปัญหาที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วน วิเคราะห์ความรุนแรง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายเน้นเชิงคุณภาพให้เกิด Output Outcome อย่างไร - จังหวัดมีมาตรการอย่างไรที่จะรักษาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดให้มีความยั่งยืน และค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดโดยใช้ระยะเวลาในการอบรม ๑ ปี และมีระบบการติดตามผู้ผ่านการบำบัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐ - จังหวัดได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาเสพติดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ปัญหาเสพติดรุนแรง โดยมีพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๘๗๘ อำเภอ ๘๗๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ให้บรรลุผลอย่างไร - ขอให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และจังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอะไรบ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - กรม ปค. - ทุกจังหวัด
๑.๕	<p>การจัดสร้างพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ประจำจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างพระไตรปิฎกฯ เพิ่มอีก ๓๘ เล่ม (เล่มที่ ๒ ถึงเล่มที่ ๓๙) เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเจริญรอยธรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพอย่างไร - จังหวัดได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเก็บรักษาพระไตรปิฎกฯ ไว้ที่ไหน อย่างไร - ให้จังหวัดสรุปจำนวนเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างพระไตรปิฎกฯ - จังหวัดที่ได้ดำเนินการจัดสร้างพระไตรปิฎกฯ จนครบชุด (๓๙ เล่ม) แล้ว มีแผนการใช้ประโยชน์อย่างไร - ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกจังหวัด - นส.มท. ส่วนที่สุดที่ มท ๐๒๐๓.๔/ว ๔๘๕๙ ลว. ๑๙ ต.ค. ๕๕

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
๑.๖	<p>โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้จังหวัดที่ นปร. รุ่นที่ ๖ ไปฝึกปฏิบัติราชการภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ได้ให้ความรู้หลักการบริหารราชการภาครัฐ และศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคของประชาชน เพื่อวิเคราะห์วางแผน โดยประเมินพฤติกรรมการทำงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค 	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดที่เป็นที่ฝึกสอนงาน ๓๖ จังหวัด
๒.	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมหารือผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๖ อาคารรัฐสภา ๒</p> <p>๑. การจัดซื้อยาปราบศัตรูพืช/ภัยแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้จัดทำข้อมูลให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าว เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการซื้อสารเคมีดังกล่าว มีเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้งวิธีการดำเนินงานอย่างไร (โดยให้จัดทำข้อมูลไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A ๔) - จังหวัดได้จัดทำข้อมูลการเกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด และการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างไรบ้าง - จังหวัดได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวรายงานผู้บริหารระดับสูงให้กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างไรบ้าง <p>๒. โครงการบขยียวยา พื้นฟูฯ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรบ้าง และมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างไร - จังหวัดมีแนวทางในการกำกับและติดตามหรือตรวจสอบการทุจริตในเรื่องดังกล่าวอย่างไร มีจำนวนเรื่องร้องเรียนหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ จำนวนกี่เรื่องและผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร - จังหวัดมีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็โครงการมีสาเหตุความล่าช้ามาจากเรื่องใด และได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร รวมทั้งได้จัดทำข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวหรือไม่เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรม ปก. - ทุกจังหวัด - กรม ปก. - สบจ.สป. - ทุกจังหวัด

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
	<p>๓. ให้จังหวัดสอดส่องดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้วางมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการขยายตัวออกไปในวงกว้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมีปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีสภาพปัญหาขนาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่วนรวม หรือปัญหาเรื่องที่มีสื่อมวลชนให้ความสำคัญและเป็นที่สนใจของประชาชนในการเผยแพร่สู่สาธารณะ จำนวนกี่เรื่อง - จังหวัดมีผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้นเพื่อลดปัญหาไม่ให้ขยายตัวออกไปในวงกว้างอย่างไร และมีผลการดำเนินการที่แล้วเสร็จจำนวนกี่เรื่อง (ขอให้สรุปเป็นรายกรณี) <p>๔. การเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านทาง Website ของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินการที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ประชาชนทราบผ่านทาง Website อย่างไรบ้าง - จังหวัดได้มีการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เป็นเรื่องสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มียอดสถิติด้วยความถูกต้องตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพอย่างไรบ้าง และได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบอย่างไรบ้าง - จังหวัดได้มีการตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล (Verify) ให้เป็นชุดเดียวกัน อย่างไรบ้าง <p>๕. ประเด็นข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ให้ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีแนวทางและมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสียหาย กรณีเมื่อเกิดลมตะวันออกเฉียงใต้จะมีผลทำให้เกิดคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยลงไปจะทำให้เกิดคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง น้ำทะเลตีเข้ามาทำให้ทรายไหลออกไป อย่างไรบ้าง และได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบอย่างไรบ้าง - จังหวัดได้มีแนวทางและมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสียหาย กรณีสภาพอากาศที่มีลมสงบ อากาศร้อน ประมาณ ๒-๓ วัน และท้องฟ้าจะเป็นสีเหลืองหรือที่เรียกว่าผิตากผ้าอ้อม ชาวเรือออกไปหาปลา ซึ่งอาจจะเกิดพายุหรือคลื่นลมแรง ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต อย่างไร และได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบอย่างไรบ้าง 	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ก.ปภ.</p> <p>- จังหวัดที่มีพื้นที่ติดอ่าวไทย</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
	<p>๖. ให้จังหวัดเน้นหนักในเรื่องการตรวจสอบการคอร์รัปชันในทุกระดับ</p> <ul style="list-style-type: none">- จังหวัดได้มีแผนงานหรือมีการวางมาตรการที่สำคัญในการกำกับและตรวจสอบการคอร์รัปชันในทุกระดับในพื้นที่จังหวัดอย่างไรบ้าง- จังหวัดมีจำนวนเรื่องร้องเรียนหรือการตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน จำนวนกี่เรื่อง เป็นเรื่องประเภทใด จากหน่วยงานใด และมีผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร (ขอให้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม)- จังหวัดได้มีมาตรการเชิงรุกเน้นหนักในการแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร และมีคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง	- ทุกจังหวัด